



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมสหกรณ์

โทร. ๐ ๔๓๒๔๖๖๘๑ โทรสาร ๐ ๔๓๒ ๔๖๖๘๒

E-mail: cpd_khonkaen@cpd.go.th www.cpd.go.th

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ในโครงการมีส่วนร่วมราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และกลุ่มพลังมวลชน ได้นำบริการต่างๆ มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในลักษณะจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งมีสำนักงานปกครองจังหวัดขอนแก่น อำเภอพล และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในครั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้นำกิจกรรมจัดบอร์ดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ พลังกลุ่มไปร่วมแสดง การแจกเอกสาร แผ่นพับ หนังสือเกี่ยวกับการสหกรณ์ รวมทั้งการดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้กับประชาชนผู้สนใจด้วย โดยมีประชาชนเข้ารับบริการจากกิจกรรมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จำนวน 125 คน ในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และนายจรรยาศักดิ์ สิงห์เดช นายอำเภอพล ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นด้วย ซึ่งนายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นที่ได้นำมาบริการประชาชน พร้อมทั้งได้กล่าวถึงงานสหกรณ์ในท้องที่อำเภอพล พอสรุปได้ว่า ในเขตอำเภอพล มีสหกรณ์ 6 สหกรณ์ได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเมืองพล จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรโนนข่า จำกัด 4. สหกรณ์การเกษตรหนองแวงนางเบ้า จำกัด 5. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล จำกัด 6. สหกรณ์การเกษตรโคกสง่า จำกัด และกลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มเกษตรกรทำนาโจดหนองแก 2. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแวง นางเบ้า มีสมาชิกรวมประมาณ 12,000 คน โดยสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด จะเป็นสหกรณ์หลักในอำเภอนี้ ซึ่งมีสมาชิก จำนวน 8,337คน ในปี 2555 มีปริมาณธุรกิจ 577 ล้านบาท ธุรกิจหลักจะเป็นสินเชื่อ รับฝากเงิน และธุรกิจจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่าย นอกจากนี้ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ยังได้มอบเอกสาร หนังสือเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ที่ได้นำมาเผยแพร่ในโครงการ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และท้ายสุดได้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นที่ได้สนับสนุนให้ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่นได้เข้าร่วมโครงการรับจํานำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้เกษตรกรมีภาระค่าใช้จ่ายลดลงจากการนำผลผลิตทางการเกษตรของตนเองไปยังจุดรับจํานำ และเกษตรกรมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และเมื่อเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายลดลง มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ก็น่าจะเป็นการช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกรด้วย





